

## Hội Ng Ca Việt Nam ra mắt CD 'Biên Đông Dâng Sóng Tờ Do'

T&#225;c Gi&#7843;: Nguyễn Huy/Ng&#i Việt  
Th&#7913; T&#432;: 18 Th&#225;ng 4 N&#259;m 2012 07:46

---

CD "Biên Đông Dâng Sóng Tờ Do" của Nguyễn t Ánh và Phong Trào Hội Ng Ca VN nói lên tinh thần tờ do của th gi và Việt Nam tr c s bành tr ng ngoạn c của Trung C ng.

WESTMINSTER -Phong Trào Hội Ng Ca Việt Nam có buổi văn nghệ đ u tranh ra mắt CD "Biên Đông Dâng Sóng Tờ Do," hôm 15 tháng 4, t i nhà hàng Emerald Bay, Santa Ana, California.



**Hội Ng Ca Việt Nam c t t ng hát cho dân ch , tờ do và nhân quy n cho Việt Nam. (Hình: Nguyễn Huy/Ng&#i Việt)**

Ch ng trình có s tham d của nghệ sĩ Nguyễn t Ánh và các anh ch em nghệ sĩ trong phong trào t nhi u đ a ph ng khác.

G n 300 quan khách đ ng h ng Nam California cũng đ n h tr tinh thần v i Nguyễn t Ánh, Việt Dzũng, Tuấn Minh và các anh ch em trong Hội Ng Ca Việt Nam. Không khí tràn ng p ni m tin yêu trong s khán thính gi tham d .

Còn xúc đ ng tr c s m t mát trong gia đình v i s ra đi của ng i cha thân yêu, luôn thúc đ y mình qua nh ng tâm s cu i đ i của m t ng i làm trong ngành tình báo và hi u r t rõ v c ng s n, ca sĩ Nguyễn t Ánh, tr c khi c t t ng hát gi i thi u CD nh c đ u tranh m i, bày t cùng khán thính gi đ ng h ng t i Nam California r ng: "Trong nh ng ngày ph i n m trên gi ng b nh hàng năm tr i, ng i sĩ quan thành l p ngành tình báo trong Đ I C ng Hòa đã nhi u l n nh c đi nh c l i r ng c ng s n là hi m h a của dân t c, nh ng ngày v c của chúng ta ch c ch n ph i có, chúng ta ph i đ ng tâm mà làm cho ngày v g n l i. Vào phút lâm chung, thân ph c của Nguyễn t Ánh đã th t lên 'Đi v Việt Nam.'"

Tình hình Biên Đông hi n nay đang có nhi u di n ti n ph c t p. Trung C ng không ng t gia tăng s l n chi m ph m vi Biên Đông, ngăn c m, b t gi , đánh gi t, đòi ti n chu c... ng dân Việt hành ng trong vùng biên thu c Việt Nam.

## Hàng Ca Việt Nam ra mắt CD 'Biển Đông Sóng T Do'

T&#225;c Gi&#7843;: Nguyễn Huy/Nguyễn Việt

Th&#7913; T&#432;: 18 Th&#225;ng 4 N&#259;m 2012 07:46

---

Trung Quốc cũng đang gây căng thẳng tranh chấp với Philippines trong vùng Scarborough Shoal, cạnh các công ty khai thác dầu khí trong các vùng biển của Philippines và Việt Nam nhưng đã gặp phải sự phản đối của nhiều nước để tỏ ra mặt tình trọng tranh đấu cho tự do tại vùng biển này.

CD "Biển Đông Sóng T Do" của Nguyễn Ánh và Phong Trào Hàng Ca VN nói lên tinh thần tự do của thế giới và Việt Nam trước sự bành trướng ngoan cố của Trung Quốc.

CD gồm 10 bài hát mà Nguyễn Ánh mới sáng tác. Một đầu là "Bài hát chống xâm lăng" kêu gọi mọi người sẵn sàng chiến đấu trước sự bành trướng của Trung Quốc vì tự do đang dâng sóng trên Biển Đông.

CD cũng nói với chúng ta rằng hãy nhìn nhau hàng ngày Chết Nhót trên khắp đất nước để nắm tay nhau xuống đường phản đối đường "Lỗi i Bò" ngang ngổ của Trung Quốc, sự hèn nhát của Hà Nội trước sự xâm lược của Trung Quốc.

"Chúng ta sẽ không nhìn nhau hàng ngày Chết Nhót để rong chơi tình dục. Nước đang mất, rồi đây sẽ không còn hàng công viên tình ái, hàng tháng ngày mặt trăng và vầng vầng cùng mây (thơ Xuân Diệu) nữa. Đất nước sẽ không còn, dân tộc sẽ tiêu tan. Nhưng ta vẫn yêu nhau, bên nhau trong các cuộc biểu tình ngổ và đấu tranh nhau bằng hàng cánh hoa lài hàng phố hàng thềm của T Do Dân Chết mà ngổ dân tộc Bắc Phi, Trung Đông đã và đang có đất sau hàng cuộc xuống đường tranh đấu quy tụ lực lượng."

CD cũng còn có lời căn dặn "Hãy coi hàng cái lũ công an hàng sẵn." Đây là hàng ngổ đã bán linh hồn cho quở d, đã mất hàng nhân tính, tình nghĩa hàng bào nên không còn đất ý thức phân biệt hàng đen, hàng trắng. Hàng đã rèn luyện cho chúng thành vô cảm, không còn là ngổ Việt Nam nữa.



**Bích Châu, tiếng hát trẻ trong Phong Trào Hội Ng Ca Sĩ trẻ p b c  
Nguyễn Việt Ánh. (Hình: Nguyễn Huy/Nguyễn Việt)**

Suốt trong hơn 10 năm qua, Nguyễn Việt Ánh cùng Bích Châu xuyên biên giới đi tình cảm để tranh chấp ảnh hưởng của Việt Nam yêu nước của dòng nhạc tha thiết, oai hùng.

27 năm nay, tiếng hát của phong trào Hội Ng Ca Sĩ trẻ lan đi khắp bốn phương trời. Từ Nam Bắc California, từ Houston, Dallas (Texas) qua Orlando (Florida), Portland (Oregon) lên Hoa Kỳ như Đón, vượt biên qua Paris, Hòa Lan, xuống đến Brisbane, Sydney (Úc), đâu đâu cũng có tiếng hát của Phong Trào Hội Ng Ca Sĩ Việt Nam.

Nay thì phong trào được chính sĩ Trần Tuấn Minh ở Nam California làm "Phong Trào Trẻ Trẻ."  
Bên cạnh Tuấn Minh là Nguyễn Quang Trúc, Đào Trần Phúc, Lưu Xuân Báo, Nguyễn Thị Tuyết Mai cùng các bạn Nguyễn Hữu Nghĩa, Huỳnh Long Thiến, Trần Sĩ Long đi đầu giúp cho phong trào luôn luôn chuyển biến và quê hương.

Quý khách ghé thăm thêm về Hội Ng Ca Sĩ Việt Nam có thể vào trang mạng [phongtraohungca.org](http://phongtraohungca.org).